



ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕

เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาคตนเองเป็นรายปีตามแบบที่ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดนั้น

เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ มีแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป โรงเรียนเทศบาล ๕ จึงได้กำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในส่วนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น ดังนี้

ที่	ภาระงานของครู	กำหนดชั่วโมง/ สัปดาห์	จำนวน สัปดาห์/ปี	รวมจำนวน ชั่วโมง
ภาระงานสอนตามตาราง				
1	ใช้ชั่วโมงตามตารางสอน (รวมชั่วโมงสอนแทน, ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ชั่วโมงวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/บำเพ็ญประโยชน์/กิจกรรมชุมนุม/ประชุมกทบ./IS)	ไม่ต่ำกว่า 12	40	480 ชม./ปี
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้				
1	รองผู้อำนวยการ	5	40	200 ชม./ปี
2	หัวหน้าฝ่ายตามโครงสร้างบริหารทั้ง 4 ฝ่าย	2	40	80 ชม./ปี
3	หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย	2	40	80 ชม./ปี
4	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	2	40	80 ชม./ปี
5	หัวหน้าระดับ	2	40	80 ชม./ปี
6	ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน	1	20	20 ชม./ปี
7	กรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมหรือครั้งละ	-	-	6 ชม./ปี
8	กรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน	-	-	6 ชม./ครั้ง

ที่	ภาระงานของครู	กำหนด ชั่วโมง/ สัปดาห์	จำนวน สัปดาห์/ปี	รวมจำนวน ชั่วโมง
9	กรรมการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม,นำนักเรียนไปแข่งขันที่ไม่ค้างคืน วันละ	-	-	6 ชม./วัน
10	กรรมการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม,นำนักเรียนไปแข่งขันที่ต้องค้างคืน (ต่อวัน)	-	-	8 ชม./วัน
11	การฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ระดับเขต พื้นที่/ระดับเทศบาล/ระดับประเทศ	-	-	20 ชม./ครั้ง
12	งานฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการต่างๆรวมฝึกซ้อมนักกีฬา	-	-	80 ชม./วัน
13	งานเยี่ยมบ้าน งานติดตามนักเรียน	-	-	20 ชม./ปี
14	ครูสนับสนุนงานสอน อื่นๆ - ครูพยาบาล - ครูวัดผลและประเมินผล - ครูบรรณารักษ์ - ครูการเงิน/บัญชี - ครูโสตทัศนศึกษา - ฯลฯ	-	-	20 ชม./ปี
15	นิทรรศการ โครงการงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	40 ชม./ปี
งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล กท.หรือกระทรวงมหาดไทย ไม่เกินจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์				
1	งานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 1. โครงการอ่านออกเขียนได้ 2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมการดูแลสถานที่ 4. กิจกรรม อย.น้อย/ส่งเสริมสุขภาพ 5. กิจกรรมสถานนักเรียน 6. กิจกรรมทิวโอเน็ต ม.3 และ ม.6/ ทิว RT ป.1/ ทิว NT ป.3 7. โครงการด้านทุจริตศึกษา 8. โครงการประชาธิปไตย 9.โครงการธนาคารขยะ 10.โครงการป้องกันโควิด-19 11.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 12.โครงการ Zero West School 13.โครงการ โรงเรียนพอเพียง	-	-	40 ชม./ปี

ที่	ภาระงานของครู	กำหนดชั่วโมง/ สัปดาห์	จำนวน สัปดาห์/ปี	รวมจำนวน ชั่วโมง
2	งานอื่นๆที่รัฐบาล กท.หรือกระทรวงมหาดไทย ตั้ง (งานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน)	-	-	ตามปฏิบัติจริง
3	ปฏิบัติจริงตามประกาศ/คำสั่ง	-	-	ตามปฏิบัติจริง
การนับชั่วโมงการอบรม				
1	การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเป็นวิทยากร (เต็มวัน)	-	-	6 ชม./วัน
2	การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเป็นวิทยากร (ครึ่งวัน)	-	-	3 ชม./ครึ่งวัน
3	การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเป็นวิทยากรค้างคืนและมีชั่วโมงปฏิบัติงานหลัง เวลา 16.30 น.	-	-	8 ชม./วัน

ให้พนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ตามประกาศนี้ในการนับชั่วโมง
การปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ประกอบคุณสมบัติในการขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป และให้นำไปเขียนภารกิจที่ได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้ให้ไว้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรัตนา บัวเพชร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕

17 พ.ค. 64
เจ้าหน้าที
17 พ.ค. 64